

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธที่ 23 มีนาคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1909

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 71.32

Ad Value: 32,094

PRValue (x3): 96,282

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: บิ๊กตูปีนล้น เปิดประเด็นขึ้นแวต 1% สะเทือนทั้งบาง ทีมเศรษฐกิจมีนดับไปไม่เป็น...

กลายเป็นการเดินเกมผิดพลาดไปอย่างมาก เมื่อ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดประเด็นขอร้องให้ประชาชน “เสียสละ” ยอมให้มีการขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยบอกชัดเจนว่า หากมีการปรับขึ้น VAT อีก 1% จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มอีกกว่า 1 แสนล้านบาท

“อยากขอร้องว่าจะมีการเสียสละได้หรือไม่ เพราะทำให้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อเอางบประมาณดังกล่าวไปทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับสื่อหลายสำนักในการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ขณะเดียวกัน นายกฯ ยังบอกอีกว่า “ราคาสินค้าไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นมากนัก”

พร้อมกับกล่าว “ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ตัดขาด เพราะเดินด้วยความระมัดระวังและมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอด สามารถบริหารจัดการได้ เงินกู้ต่างๆ อยู่ในกรอบทั้งหมด และหนี้สาธารณะลดลง”

เห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นประโยคคำพูดที่ได้เตรียมใจมา ไม่ใช่การ “พูดเรื่อยเรื่อย” ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ “โยนหินถามทาง” หรือเหตุผลใดก็ตาม ในแง่คะแนนนิยม ต้องถือว่ารัฐบาล “พลาด” เพราะในท้วงเวลานี้ เป็นช่วงที่สังคมกำลังจับจ้องอยู่แล้วว่า “รัฐบาลกำลังถึงแตก” หลังจากมีประเด็น “เงินคงคลังลดฮวบ” ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ผวนกับต่อมารัฐบาลก็มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องบินอีก

ทำให้เมื่อประเด็นปรับขึ้น VAT ถูกโยนออกไป จึงยังเป็นการตอกย้ำ “ข้อกังขา” ว่าด้วยเรื่อง “รัฐบาลถึงแตก” หน้าข้อเข้าไปอีก

แม้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะทราบดีว่า “ถึงไม่แตก” และเพียงแต่ต้องการแก้ไขภาวะที่ต้องตั้งงบประมาณ “ขาดดุลซ้ำซาก” ในระยะยาวมากกว่าก็ตาม

แต่การ “โยนหิน” ของ “บิ๊กตู” รอบนี้ หินที่โยนขึ้นไปกลับตกใส่รัฐบาลเอง เล่นเอาในระยะแรกที่ปรากฏข่าวออกมา บรรดาผู้เกี่ยวข้องต่างสอบถามกันนุ่นวายน่า “นายกฯ จะเอาจริงหรือไม่”

จึงเป็นเหตุให้กระบอกเสียงรัฐบาลอย่าง “เสฐ. ไก่กู” พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ต้องรีบออกมา “แก้ข่าว” ในทันที โดยไปโยนไปทีลือว่า “นำเสนอน่าไม่ถูกต้อง”



บทความพิเศษ

ศัลยา ประชาชาติ

บิ๊กตูปีนล้น เปิดประเด็นขึ้นแวต 1% สะเทือนทั้งบาง ทีมเศรษฐกิจมีนดับไปไม่เป็น นักธุรกิจกายหน้าผาก ลงทุนป่วน

และอ้างว่า นายกรัฐมนตรีเพียงต้องการชี้ให้เห็นว่า เมื่อประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือหลายๆ เรื่อง ประชาชนก็ยอมต้องเสียสละด้วย ขณะเดียวกันยังยืนยันอีกว่า แนวคิดการขึ้น VAT อีก 1% นั้น เป็นเพียงการ “ยกตัวอย่าง” ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

“ยืนยันว่านายกฯ ไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษี VAT แต่อย่างใด เพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะออกนโยบายซ้ำเติมประชาชน ในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ดังนั้น จึงอยากให้สื่อมวลชนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม และหวังว่าคงไม่มีผู้ใดเหยียบฉวยโอกาสนี้ กระพือข่าวโจมตีว่ารัฐบาลถึงแตก เพื่อลดความน่าเชื่อถือซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้น”

โฆษกรัฐบาลกล่าว

มเพียงเท่านั้น ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ก็ต้องออกมาชี้แจงเป็นพัลวันเช่นเดียวกัน

โดยนายอภิศักดิ์บอกว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้คงอัตราภาษี VAT ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากปรับเพิ่ม VAT ในช่วงนี้ จะส่งผลกระทบต่อการบริโภค และอาจทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักได้

ขณะที่นายสมคิด ก็ตอบกลับในทำนองเดียวกับโฆษกรัฐบาลว่า ข่าวที่ออกมาว่านายกฯ เพียงเปรียบเปรยว่าหากมีการขึ้นภาษี 1% ประเทศจะ

มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร เพื่อให้คนไทยรู้สึกรับผิดชอบ ว่าถ้าจะทำอะไร ก็ต้องเสียสละร่วมกัน

“เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูด ผมและรวม.คลังก็ไม่ได้คิดเช่นนั้น แล้วจู่ๆ มีข่าวขึ้นมาเพื่ออะไร” นายสมคิดกล่าว

พร้อมบอกว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวไปด้วยดี จึงยังไม่ใช่วินาทีที่จะปรับขึ้นภาษี VAT ในช่วงนี้ และยืนยันว่า “ไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นช่วงนี้” อีกด้วย โดยกฤษฎีกาเศรษฐกิจให้เหตุผลว่า เนื่องจากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ยังอยู่ระดับต่ำที่ 44% ต่างกับประเทศอื่นอีกหลายประเทศ อย่างเช่น ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเกิน 100%



มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 มีนาคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1909

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 71.32

Ad Value: 32,094

PRValue (x3): 96,282

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: บิ๊กตูปีนลั่น เปิดประเด็นขึ้นแวด 1% สะเทือนทั้งบาง ทีมเศรษฐกิจจีน...

แม้ทีเศรษฐกิจ กล่าวอย่างชัดเจนด้วยว่า การจะขึ้นภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะขึ้นภาษีทางตรง หรือภาษีทางอ้อม จะต้องดูจังหวะและเวลาที่มีความเหมาะสม เพื่อดูว่าคนที่รับภาระคือใคร อย่างภาษี VAT ที่เป็นภาษีทางอ้อม ซึ่งทั้งคนจนและคนรวยจะเสียในอัตราที่เท่ากัน ดังนั้น หากจะปรับขึ้นก็ต้องมีวิธีช่วยคนจนด้วย

"ตอนนั้นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและไปได้ดี จึงไม่ใช่จังหวะที่จะมากระชาก อย่างญี่ปุ่นยิงธนู 3 ดอก แต่ทำเร็วเกินไป เศรษฐกิจที่กำลังดีจึงทิ่มหัวมา 2 ปี" นายสมคิดระบุ พร้อมย้ำว่า เวลามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการปรับภาษีนั้น ออกมาให้ฟังจากปากของ รมว.คลัง มากกว่าไปฟังคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่รัฐบาลจะต้องทราบดีเพิ่มนั้น นายสมคิดยอมรับว่า "ทุกคนมีความกังวลลึกๆ ในเรื่องรายได้ของประเทศ เพราะสังคมเรามีคนแก่เป็นจำนวนมาก"

นายสมคิดย้ำว่า การแก้ปัญหาเรื่องรายได้รัฐคงไม่ใช่แค่เรื่อง VAT แต่ต้องปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอย่างเหมาะสม ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

วณะที่เสียงจากภาคเอกชนต่างก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดปรับขึ้น VAT ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะ เป็น นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายเทพพร เทพสิทธิ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ต่างก็มองว่าการเก็บ VAT ขึ้นอีก 1% แม้ทำให้รัฐมีเงินเพิ่มขึ้นนำเงินมาใช้จ่ายพัฒนาประเทศได้ แต่ผลลบจะมีมากกว่าจากเงินเพื่อและกำลังซื้อที่จะลดลง

ส่วน นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็บอกว่า เห็นด้วยกับแนวคิดรัฐบาลที่จะหารายได้เพิ่ม

แต่ไม่เห็นด้วยที่จะปรับขึ้นภาษีขณะนั้น เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เพราะการปรับขึ้นภาษีจะส่งผลให้ราคาสินค้าทุกอย่างแพงขึ้น ซึ่งจะไปลดทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคได้

ทั้งหมดนี้รัฐบาลทราบดีว่าประเด็นนี้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและกำลังจะบานปลายใหญ่โต นั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องออกมา "แก้ข่าว" อย่างดูเด็ด เพื่อ "เร่งจบ" ประเด็นนี้โดยเร็วที่สุดนั่นเอง ●